

Chính sách Không phân biệt đối xử của Thành phố Shoreline

Thành phố Shoreline công nhận và ủng hộ các quyền của mọi cá nhân về việc được đối xử công bằng và sống cuộc sống của họ với nhân phẩm và sự tôn trọng mà không bị phân biệt đối xử hoặc nhắm mục tiêu vì tình trạng nhập cư, đức tin, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, xu hướng tính dục, giới tính hoặc bản dạng giới, tuổi, khả năng, dân tộc, tình trạng nhà ở, tình trạng kinh tế hoặc địa vị xã hội khác. Năm 2017, Hội đồng Thành phố Shoreline đã nhất trí thông qua Nghị quyết 401 tuyên bố Thành phố Shoreline là một cộng đồng hấp dẫn, công bằng và an toàn cho tất cả mọi người. Hội đồng Thành phố đã thông qua nghị quyết này như một cách để nhấn mạnh các thông lệ và chính sách của Thành phố và các giá trị mà cộng đồng Shoreline ủng hộ.

Thành phố cam kết đảm bảo rằng Shoreline luôn là một cộng đồng thân thiện, hòa nhập và an toàn cho tất cả những người sống, làm việc và tham quan tại đây. Thành phố sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác cộng đồng để đảm bảo các dịch vụ và chương trình của chúng tôi luôn sẵn dùng và mở cửa cho tất cả các cá nhân.

Mục II của Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật (ADA) năm 1990

Thành phố Shoreline đã thông qua Quy trình Khiếu nại để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật năm 1990 (ADA). Bất kỳ ai muốn nộp đơn khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử về khuyết tật trong việc cung cấp các dịch vụ, hoạt động, chương trình, cơ sở hoặc phúc lợi của Thành phố Shoreline đều có thể sử dụng Quy trình Khiếu nại của Thành phố.

Bất kỳ ai tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử bất hợp pháp dựa trên tình trạng khuyết tật đều có quyền gửi đơn khiếu nại hoặc điền vào Mẫu Khiếu nại ADA. Đơn này nên được nộp càng sớm càng tốt và không muộn hơn 60 ngày theo lịch kể từ khi vi phạm bị xảy ra. Quý vị có thể gửi Mẫu Khiếu nại ADA hoặc đơn khiếu nại tới Điều phối viên ADA của Thành phố:

City of Shoreline

ADA Coordinator – Code Enforcement and Customer Response Team Supervisor

17500 Midvale Avenue N

Shoreline, WA 98133

Để biết thêm thông tin về Quy trình Khiếu nại ADA của Thành phố, hãy liên hệ với Điều phối viên ADA tại địa chỉ:

ADA Coordinator

(206) 801-2700

TTY 206-546-0457

Mục VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964

Thành phố Shoreline thông báo cho công chúng rằng chính sách của Thành phố là đảm bảo tuân thủ đầy đủ Mục VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, đã sửa đổi, Đạo luật Phục hồi Quyền Dân sự năm 1987, Sắc lệnh 12898, cùng các đạo luật và quy định liên quan trong tất cả các chương trình và hoạt động. Mục VI yêu cầu rằng không một ai ở Hoa Kỳ bị từ chối cho tham gia, bị từ chối phúc lợi hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ cách nào khác trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào mà Thành phố nhận được hỗ trợ tài chính liên bang.

Bất cứ ai tin rằng họ là nạn nhân của một hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp theo Mục VI đều có quyền nộp đơn khiếu nại chính thức lên Thành phố Shoreline. Mọi khiếu nại dạng này phải được lập

thành văn bản và nộp cho Văn phòng Thư ký Thành phố trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày xảy ra cáo buộc phân biệt đối xử.

Để biết thêm thông tin về Quy trình Khiếu nại Mục VI của Thành phố, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Mục VI của Thành phố Shoreline tại địa chỉ:

City of Shoreline
Title VI Coordinator – Assistant City Manager
17500 Midvale Avenue N
Shoreline, WA 98133
(206) 801-2212

Cơ sở vật chất của Thành phố

Luật Chống phân biệt đối xử của Washington (WLAD) nghiêm cấm phân biệt đối xử vì “biểu hiện giới tính hoặc bản dạng giới” ở những nơi phục vụ công cộng, chẳng hạn như các tòa nhà thành phố (RCW 49.60.010). Ủy ban Nhân quyền Tiểu bang Washington (HRC) – cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm thực thi WLAD – đã ban hành các quy định vào năm 2015 để quy định rõ rằng WLAD bảo vệ quyền của những người chuyển giới về việc sử dụng nhà vệ sinh và các cơ sở vật chất phân biệt giới tính khác phù hợp với bản dạng giới của họ. Để thông báo cho các chủ cửa hàng và khách hàng về yêu cầu này, Thành phố đã đặt các biển báo tại nhà vệ sinh tại các cơ sở thuộc chương trình.

Thông tin chi tiết hơn có trên trang web của Ủy ban Nhân quyền Tiểu bang Washington tại địa chỉ www.hum.wa.gov.